



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (กง.บป.) โทร. ๐๕๔-๕๓๔-๑๑๙

ที่ พร ๐๐๒๓.๖/-

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายภารกิจในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการ ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) จำนวน ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดแพร่ และวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง จำนวน ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสวนอาหารฮ่อมไม้ปลายนา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดแพร่

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งมอบหมายภารกิจให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป และขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานแจ้งบุคลากรที่รายชื่อดำเนินการรายละเอียดตามตารางแนบนี้

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ผอ.กง.บป.

ผู้ปฏิบัติงาน

มอบหมายภารกิจ

การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่	สถานที่	ภารกิจ	กลุ่มงาน/จนท.ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
วันที่ ๑๓ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ณ สดจ.แพร่	- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำใบสำคัญรับเงินผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	๑. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ	
วันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	ณ รพ.สด.ในพื้นที่	- ติดตามการอบรมภาคปฏิบัติและลงพื้นที่ในการอบรม	๑. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ	
วันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	ณ ห้องประชุม สถานวัฒนธรรม อบจ.แพร่	- รับลงทะเบียน - แจกเอกสารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	๑. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ	

มอบหมายภารกิจ

การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่	สถานที่	ภารกิจ	กลุ่มงาน/จนท.ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
วันที่ ๑๓ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	ณ สดจ.แพร่	- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำใบสำคัญรับเงินผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	๑. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ	
วันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	ณ ห้องประชุมสวนอาหารฮัมไม่ ปลายนา ต.ทุ่งไ้้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	- รับลงทะเบียน - แจกเอกสารให้ผู้รับการฝึกอบรมมา		
วันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๗	ณ รพ.สต.ในพื้นที่	- ติดตามการอบรมภาคปฏิบัติและลงพื้นที่ในการอบรม	๑. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ	